

ชื่อวิทยานิพนธ์ การปฏิบัติการสอนตามแนวทางของท่านเราะฮูต عليه السلام ของครูสอนศาสนา
อิสลามในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1
ผู้เขียน นาย มูฮำหมัด วาแม
สาขาวิชา อิสลามศึกษา
ปีการศึกษา 2554

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติการสอนตาม
แนวทางของท่านเราะฮูต عليه السلام ของครูสอนศาสนาอิสลามในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ในเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1 ในด้านวิธีการสอนของท่านเราะฮูต عليه السلام และด้านเทคนิคการ
สอนของท่านเราะฮูต عليه السلام 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการปฏิบัติการสอนตามแนวทางของท่านเราะ
ฮูต عليه السلام ของครูสอนศาสนาอิสลามในเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1 จำแนกตาม เพศ อายุ วุฒิ
การศึกษา วิชาที่สอน ประสบการณ์ในการสอน และขนาดโรงเรียน 3) เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะ
และแนวทางการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติการสอนตามแนวทางของท่านเราะฮูต عليه السلام ของครู
สอนศาสนาอิสลามในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1 กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือครูสอนวิชาศาสนาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จำนวน 297
คน จากประชากรทั้งสิ้น 922 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าการทดสอบที และค่าการทดสอบเอฟ

ผลการวิจัยพบว่า

1) ระดับการปฏิบัติการสอนตามแนวทางของท่านเราะฮูต عليه السلام ของครูสอน
ศาสนาอิสลามในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1 โดย
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก

2) ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติการสอนตามแนวทางของท่านเราะฮูต عليه السلام
ของครูสอนศาสนาอิสลามในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1
ที่มี เพศ วิชาที่สอน วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการสอนต่างกัน มีการปฏิบัติการสอนตาม
แนวทางของท่านเราะฮูต عليه السلام ไม่แตกต่างกัน ส่วนครูสอนศาสนาอิสลามที่มีอายุ และขนาดของ
โรงเรียนต่างกัน มีการปฏิบัติการสอนตามแนวทางของท่านเราะฮูต عليه السلام แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3) ข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงแก้ไข การปฏิบัติการสอนตาม
แนวทางของท่านเราะฮูต عليه السلام ด้านวิธีการสอนของท่านเราะฮูต عليه السلام คือควรจัดอบรมสัมมนาแก่

ครูผู้สอนในหัวข้อวิธีการสอน และด้านเทคนิคการสอนของท่านเราะฮูต  คือการจัดอบรม
สัมมนาครูผู้สอนสาขาในการสร้างเครื่องมือสื่อประกอบการเรียนการสอน

Prince of Songkla University
Pattani Campus

Thesis Title	Teaching Practices According to the Prophet's Approach for Religious Teachers in Islamic Private School under Yala Educational Service Area Office One
Author	Mr. Muhammad Wamae
Major Program	Islamic Study
Academic Year	2011

ABSTRACT

This research was aimed at 1) studying a teaching practices according to the prophet's approach for religious teachers in Islamic Private School under Yala Educational Service Area Office One, 2) to compare the teaching practices according to the prophet's approach for religious Teachers in Islamic Private School under Yala Educational Service Area Office One by based on different genders, ages, educational levels, subjects, teaching experiences and a school sizes, 3) and to propose guidelines for improving the teaching practices according to the prophet's approach for religious teachers under Islamic Private School under Yala Educational Service Area Office One. A sample consisted of 297 Islamic-religious teachers randomly selected from totaling 922 of the population. Data was collected through questionnaires. The analysis of data was based on percentage mean, standard deviation, t- test and a F test.

The research findings show asfollows :

1. The teaching practices according to the Prophet's approach for Religious Teachers in Islamic Private School under Yala Educational Service Area Office One are mostly in the best level.
2. The result of preparation for the teaching practices according to the Prophet's approach for religious teachers in Islamic Private School under Yala Educational Service Area Office One is different, regarding to gender, the teaching method, the teaching experience, the educational level, the school size . Their teaching methods are at .05 level.

3. The proposals and the improvement of the teaching practices according to the prophet's approach should be held a seminar for the teachers and provided teaching materials for them.

Prince of Songkla University
Pattani Campus

عنوان البحث عملية التعليم وفقاً للمنهج النبوي لمدرسي المعاهد الدينية الأهلية تحت إشراف

مكتب التعليمي لمحافظة جالا قطاع 1

الباحن محمد وامي

التخصص الدراسات الإسلامية

العام الدراسي 1432 هجرية

مستخلص البحث

هذا البحث يهدف إلى :

- (1) دراسة عملية التعليم وفقاً للمنهج النبوي لمدرسي المعاهد الدينية الأهلية تحت إشراف مكتب التعليمي لمحافظة جالا قطاع 1
 - (2) لدراسة وإعداد التطبيق العملي وفقاً للمقصد النبوي لمدرسي المعاهد الدينية الأهلية تحت إشراف مكتب التعليمي لمحافظة جالا قطاع 1 وذلك تبعاً للمستويات الآتية : الجنس ، العمر ، مستوى التعليم ، المواد ، جبرة سنوات التدريس ، نوعية ومستوى المدرسة .
 - (3) لجمع وعرض الإقتراحات وتحسين عملية التعليم وفقاً للمنهج النبوي لمدرسي المعاهد الدينية الأهلية تحت إشراف مكتب التعليمي لمحافظة جالا قطاع 1 وقد شمل البحث مجموعة من 297 مدرسا لعلوم الدين من أصل 922 شخص . وطريقة جمع المعلومات و العينات عن طرق الاستبيانات على شكل سؤال وجواب ، وفحص نقد المعلومات ، وما يتعلق بالنسب المئوية ، والمعدل المتوسط ، والإحصائيات بمعيار موحد ، وعقد إجتماعات بنظام T وأجتماعات بنظام F
- نتائج البحث :
- (1) عملية التعليم التي طبقت وفقاً للمنهج النبوي لمدرسي المعاهد الدينية الأهلية ظهرت نتيجتها في الغالب علي أفضل المستويات
 - (2) نتيجة الدراسات و الإعدادات حول طرق التدريس طبقاً للمنهج النبوي لمدرسي المعاهد الدينية الأهلية تحت إشراف مكتب التعليمي لمحافظة جالا قطاع 1 تحتلث من حين الجنس ، طرق التدريس ، جبرة سنوات التدريس ، مستوى التعليم ، نوعية المدرسة – مستواهم في طرق التدريس تدور حول مستوى 05 .
 - (3) الإقتراحات و تحسين طرق التدريس وفقاً للمنهج النبوي ينبغي أن تعقد لها ندوات و لقاءات لمدرسي علوم الدين ومنحهم أدوات التدريس اللازمة لهم وتيسيرها .